

สำนักวิทยบริการฯ มรพส. ให้บริการวิชาการ จัดระบบงานห้องสมุดโรงเรียน
พร้อมตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ



ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดร.เฉลิมพร ทองพูน, นายเจนต์ คันทะ รองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบงานห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนนครชุมพิทยารังษิงคลาภิเษก ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยได้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเทคนิคสารสนเทศ เช่น การประทับตรา/ลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู่และการทำรายการหนังสือ, งานวารสารและหนังสือพิมพ์ รวมถึง การซ่อมแซมหนังสือ ตลอดจนการส่งเสริมการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ให้แก่ครูและนักเรียน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทีมสำนักวิทยบริการฯ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสำรวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยจากการสำรวจพบว่า ครูและนักเรียนต้องการพัฒนาเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน, ใ้ะบรรณารักษ์, ใ้ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้นสำหรับเด็ก, ชั้นหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ สื่อทางการศึกษา โดยสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๖



เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มรพส. ส่วนวังจันทร์ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ เดินทางมาร้องเพลงอวยพร และมอบกระเช้าของที่ระลึกแด่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ในการนี้ ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. เป็นผู้รับมอบกระเช้าของที่ระลึก พร้อมทั้ง มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ ที่ได้มาร่วมอวยพรในวันดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ฉบับที่ ๑๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ สานเสวนาฯ เครือข่ายประกันคุณภาพฯ
- ☞ กบศ.แจ้งข่าวถึงอาจารย์ผู้สอน
- ☞ UBI จัดโครงการ จัดตั้งบริษัทจำลอง
- ☞ นเรศวร มินิมาราธอน รับสมัครวันสุดท้าย
- ☞ สวบ.ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนต่างๆ

มรพส. จัดงานเสวนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อจัดทำเสนอแนะตัวบ่งชี้, เกณฑ์การประเมิน และแนวทางประกันคุณภาพฯ



เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มรพส. จัด โครงการสานเสวนาฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งแนวทางในการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว มรพส. ส่วนวังจันทร์ โดยมี รศ.ทศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบุญธวัชย์ สัตยารักษ์วิทย์ วิทยากรกลางของ สกอ. พร้อมด้วย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย, รศ.ดร.เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย, ผศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ, อาจารย์ ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ และรศ.ทศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ทั้งนี้ได้มีการสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในครั้งต่อไป

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ต.มหาธาตุพุด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘
http://www.psu.ac.th e-mail: kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com

ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

มรพส. ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์/สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ด่วน !

ตามที่ เกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้ตลาดหนองตม เทศบาลตำบลวังม่วง อ.พหลพินิจ จ.พิษณุโลก เมื่อคืนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา ทำให้ไฟไหม้อาคาร ร้านค้าไม้ตลาดเก่าหนองตม และมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. จึงขอเชิญบุคลากร ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของต่างๆ สำหรับการดำเนินชีวิตของผู้ประสบภัยได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือติดต่อสอบถาม อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง โทรศัพท์ ๐๘ - ๕๒๓๖ - ๗๗๑๑, ๐๘ - ๕๕๙๘ - ๐๘๖๙ โดยทางคณะฯ จะนำไปบริจาคแก่ผู้ประสบภัยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย ตลาดหนองตม เทศบาลตำบลวังม่วง อ.พหลพินิจ จ.พิษณุโลก

กองบริการการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวถึงอาจารย์ผู้สอน

กบศ.แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เกี่ยวกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ ๓๔ มีมติให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ดำเนินการดังนี้

-ส่งเกรดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา (ที่ค้างส่ง) ไปยังกองบริการการศึกษา ภายใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

-ขยายระยะเวลาปรับผลการเรียนอักษร I (ร) เป็น F หรือ U ของภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. ไปเป็นภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

-ให้อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียน และดำเนินการประเมินผลการเรียนตามลำดับชั้น (ออกผลการเรียน) ให้ครบทุกคน ก่อนจัดส่งให้กองบริการการศึกษา กรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน หรือถอนรายวิชา ไม่ทันกำหนด ให้อาจารย์ผู้สอนออกผลการเรียนเป็น F ได้เลย สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารที่ปวิษญ์

แจ้งเตือนภัย แต่ไม่ควรตื่นตระหนก “วันสิ้นโลก” เกินเหตุ

อาจารย์สมหมาย แม่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ควท. แจ้งให้ทราบว่า มนุษย์โลกไม่ต้องตื่นตระหนก เกินเหตุ มนุษย์ยังสามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ อ้างอิงจากการที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งเป็นวิศวกรชาวไทยผู้เคยเป็น ลูกทีมบริษัทที่สร้างยานอวกาศไวคิง ให้กับ องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า จากการที่ชนเผ่ามายาได้ทำนายวันสิ้นโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๒ นั้นหมายความว่า เป็นวันสุดท้ายของกัลป์ เพื่อเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ แต่ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น อาจมีแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น, น้ำท่วม, อากาศร้อนสลับกับหนาว ฯลฯ จึงไม่ควรประมาท ควรจะมีน้ำและอาหารรับประทานให้นานวันขึ้นกว่าเดิม สำหรับการแจ้งเตือนในระดับประเทศทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้มีการส่งข้อความเข้าทางโทรศัพท์มือถือ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://paipibat.com>



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. ร่วมกับ บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จัดโครงการจัดตั้งบริษัทจำลอง PSRU TRUE DUMMY COMPANY



อาจารย์กมลทิพย์ เตชะปรการม ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ การจัดตั้งบริษัทจำลอง PSRU TRUE DUMMY COMPANY โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดด้วยการฝึกปฏิบัติจริง รู้จักการวางแผนกลยุทธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต



จังหวัดทหารบก จัดแข่งขัน “นเรศวร มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๐” รับสมัครวันนี้ (๒๑ ธ.ค.) วันสุดท้าย

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกพิษณุโลก จะจัดการแข่งขัน “นเรศวร มินิมาราธอน” ครั้งที่ ๑๐ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการจัดหาทุนด้านการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ ประเภทคือ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร รุณบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (ชาย-หญิง), นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ผู้สมัครติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวได้ตั้งแต่วันที่ ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มต้นการแข่งขัน เวลา ๐๖.๐๐ น. ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญรางวัลและรางวัลพิเศษประเภทมินิมาราธอน เงินรางวัลรวม ๒,๕๐๐ บาท ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ จะนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ภายใต้การนำของนายรุ่งโรจน์ ฝ่ายเยื่อ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักศึกษาที่สนใจติดต่อสมัครวันนี้ (๒๑ ธ.ค.) วันสุดท้าย สอบถามได้ที่ ๙๖๐๓

งานธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธุรการและสารบรรณสู่หน่วยงาน ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิษญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว